



دفتر مقام معظم رهبری

## เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา - 1 /Dec/ 2014

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการทหารเรือและเจ้าหน้าที่ทหารเรือจำนวนหนึ่งเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งสามเหล่าทัพ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และจิตวิญญาณแห่งการยืนหยัดเป็นปัจจัยเหตุของศักร์ศรี เกียรติยศและความน่าเชื่อถือของกองกำลังติดอาวุธของกองทัพเรือ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า กองกำลังแห่งกองทัพเรือควรเพิ่มศักยภาพที่ทันสมัย ความพร้อมและความสามารถต่างๆทางการทหาร และเช่นเดียวกันนี้ต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความศรัทธาและจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ อันเป็นสานต่อบทบาทที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของตนเองในการปกป้องและรักษาความมั่นคงของชาติ การปกป้องสาธารณชนโดยรวม และการปกป้องรักษาป้อมปราการอันแข็งแกร่งของชาติ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง

การเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นและการยืนหยัดคัมพร้อมในการเสียสละเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง พร้อมกับกล่าวย้ำว่า บทเรียนของคัมภีร์อัลกุรอานที่ให้แก่เราก็คือว่า ถ้าหากเรามี ความศรัทธาที่เข้มแข็งและมีจิตวิญญาณแห่งการยืนหยัดต่อสู้แล้ว แม้ว่าจะด้วยกับปัจจัยและยุทธโศปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำกัด ก็สามารถที่พิชิตและเอาชนะเหนือศัตรูได้

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงน่านน้ำอันกว้างขวางของประเทศ

และการลงทุนอันมหาศาลของศัตรูในภูมิภาคนี้ ว่า กองกำลังติดอาวุธของเรา จะต้องไม่คำนึงถึงการคิดคำนวณทางการเมือง จะต้องเพิ่มความพร้อมของตนให้มากขึ้นและอยู่เสมอ และด้วยการเข้าใจถึงจุดอ่อนของตน และเช่นเดียวกันก็จงพิจารณาถึงศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆควบคู่ไปด้วย และหาจุดอ่อนของศัตรู ในการกำหนดทิศทางของนโยบายต่างๆ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า

จงถือโอกาสในช่วงเวลาแห่งสงบสุขและสันตินี้ในการรับใช้กองกำลังติดอาวุธในภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาและการเสริมการป้องกัน พร้อมกับการย้ำว่า ประเด็นการพัฒนาชายฝั่งมกรอน ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันนี้ ซึ่งจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลในการกำหนดแผนนโยบายที่ตั้งใจไว้ในเขตภูมิภาคนี้โดยการติดตามอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสามเหล่าทัพ ได้กล่าวในช่วงท้าย โดยชี้ถึงการเสียสละของกองทัพเรือในช่วงเวลาต่างๆโดยเฉพาะช่วงสงครามปกป้องตนเองอันศักร์ศรี ว่า กองกำลังกองทัพเรือสร้างเกียรติยศศักร์ศรีให้กับกองกำลังติดอาวุธและประเทศชาติ และมันจะยิ่งสร้า



งความอมตะในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศอยู่เสมอด้วยการรำลึกแด่บรรดาซุฮาดำฮ์ของกองทัพเรือ  
อาทิเช่น บรรดาซุฮาดำฮ์ ผู้เสียสละในเรือรบพัยگان [ider.ir](http://ider.ir)

---